

# เอทีฮัด คาร์โก เปิดตัว 'SAFEGUARD' การบริการ รักษาความปลอดภัยสำหรับสินค้าของคุณ

เอทีฮัด คาร์โก เปิดตัวการบริการในการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าที่มีชื่อว่า 'SAFEGUARD'



'SAFEGUARD' บริการใหม่ล่าสุดจากสายการบินเอทีฮัด ซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของบริษัทผู้ให้บริการความปลอดภัยระดับโลก ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า บริษัทหรือบุคคลที่ต้องการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่า เช่น วัตถุจากหินหรือโลหะที่มีค่า เพชร เงิน หรือวัตถุอื่นใดที่ประเมินค่าไม่ได้ อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

'SAFEGUARD' ประเดิมให้บริการใน 23 แห่งที่ได้รับการรับรองแล้วทั่วแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ

สิ่งนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ 2 ของ เอทีฮัด คาร์โกต่อกับบริการสิทธิพิเศษ 'FAST-TRACK' ที่เริ่มดำเนินการไปตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน 2554 เป็นต้นมา

มร. เควิน ไนท์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนของสายการบินเอทีฮัด กล่าวว่า “สำหรับลูกค้าและผู้ทรงเกียรติที่ใช้บริการการขนส่งสินค้ากับเรา ในเครือข่ายการขนส่งสินค้าของเราที่มีอยู่ทั่วโลกและโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาและอิตาลี ตอนนี้มีโอกาสที่จะรับส่งสินค้าที่มีมูลค่าระหว่างประเทศได้แล้ว และปลอดภัยตรงที่ในระหว่างการขนส่งท่านสามารถติดตามสินค้าได้ในทุกขั้นตอน และสินค้าจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี”

ข้อดีของ 'เซฟการ์ด' มีดังนี้:

- การขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและปลอดภัยระหว่างสนามบินหนึ่งไปยังอีกสนามบินหนึ่ง
- สินค้าจะถูกบรรจุในกล่องสำหรับการขนส่งสินค้าคุณภาพเยี่ยม หรือหากเป็นสินค้าชิ้นใหญ่จะถูกบรรจุในตู้บรรจุสินค้า
- สินค้าจะได้รับการลำเลียงขึ้นและลงจากเครื่องบินก่อน ด้วยระบบส่งสัญญาณล่วงหน้าพร้อมกับผู้รักษาความปลอดภัย

- ระบบการดูแลตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกจุด รวมถึงการรายงานผ่านกล้องวงจรปิด
- การจัดเก็บสินค้าที่สนามบินอยู่ในห้องหรือตู้นิรภัยที่มีความปลอดภัยสูง เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
- มีผู้ดูแลสินค้าและตรวจสอบสินค้าตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง ทั้งในสนามบินต้นทางและสนามบินปลายทาง

## เกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัด เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2546 และในปีพ.ศ. 2554 ได้ให้บริการแก่ผู้โดยสารถึง 8.3 ล้านคน จากฐานการบิน ณ สนามบินนานาชาติอาบูดาบี ปัจจุบันสายการบินเอทิฮัดให้บริการเที่ยวบินสำหรับภาคันตุกะผู้ทรงเกียรติ 86 จุดหมายปลายทาง ครอบคลุมตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ ด้วยเครื่องบินแอร์บัสและโบอิงจำนวน 67 ลำ และอีกกว่า 100 ลำอยู่ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ประกอบไปด้วยเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดอย่างเครื่อง เอ380 จำนวน 10 ลำ ทั้งนี้สายการบินเอทิฮัดยังได้เข้าลงทุนในสายการบินแอร์เบอร์ลิน สายการบินแอร์ เซเชลส์ สายการบินเวอร์จิน ออสเตรเลีย และแอร์ ลินกัส ทั้งนี้สายการบินเอทิฮัดได้เริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 และปัจจุบันได้ดำเนินการบนเส้นทางอาบูดาบี-กรุงเทพจำนวนสามเที่ยวบินต่อวัน โดยให้บริการด้วยเครื่องบินโบอิง 777-300อีอาร์ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัดได้ที่ [www.etihad.com](http://www.etihad.com)